

แผนดำเนินการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.จันทบุรี

วัน เดือน ปี	เกณฑ์การประเมิน/กิจกรรม/งาน	ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. 2561	คณะกรรมการจัดการความรู้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ และกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กำหนด	คณะกรรมการจัดการความรู้
ก.พ. – มี.ค. 2562	คณะกรรมการจัดการความรู้กำหนดให้มีการแบ่งปันและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวสุมลมาลย์ สร้อยรัตน์
มี.ค. 2562	คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานดำเนินการติดตามผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ประจำปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน	คณะกรรมการจัดการความรู้
เม.ย. – ส.ค. 2562	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.จันทบุรี รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ (Explicit knowledge) (ถ้ามี) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ด้วยการจัดทำเป็นสิ่งพิมพ์ หรือนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร	งานอำนวยการและธุรการ (เอกสาร) และนายมารุต ณ พัทลุง (เว็บไซต์)
ก.ย. 2562	ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.จันทบุรี และทั้ง 3 งาน นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ก.ย. 2562	คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานดำเนินการติดตามผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ประจำปีของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน	คณะกรรมการจัดการความรู้

- หมายเหตุ :**
1. พันธกิจที่ 1 บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่การบริหารจัดการที่ดี เป้าประสงค์ที่ 6.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านบริการที่เป็นเลิศ
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้